

CẬP NHẬT PHÁP LÝ (07.01.2020)

Trong bản tin cập nhật lần này, chúng tôi xin gửi đến khách hàng nội dung cập nhật pháp lý về vấn đề sau:

- Bài Viết Pháp Lý Và Tin Tức Nổi Bật Của Chúng Tôi Trong Tháng 12.
- Các Văn Bản Pháp Luật Đáng Lưu Ý Trong Tháng 12 Năm 2019.
- Các Văn Bản Có Hiệu Lực Trong Tháng 12 Năm 2019.

I. **Bài Viết Pháp Lý Và Tin Tức Nổi Bật Của Chúng Tôi Trong Tháng 12**

Ngày 12/12/2019, Apolat Legal Đã Chính Thức Gia Nhập Lawasia-Hiệp Hội Luật Châu Á-Thái Bình Dương. Lawasia Là Hiệp Hội Các Luật Sư, Thẩm Phán, Các Tổ Chức Pháp Lý, Chủ Trương Các Lợi Ích Và Mối Quan Tâm Về Luật Pháp Châu Á Và Thái Bình Dương. Tham Gia Vào Hiệp Hội này, Apolat Legal Sẽ Có Cơ Hội Để Trao Đổi Kiến Thức Pháp Lý, Mở Rộng Ngoại Giao Cũng Như Kết Nối Cộng Đồng Luật Ở Khu Vực Và Thế Giới.



Tháng 12 Vừa Qua, Luật Sư Của Chúng Tôi – Ông Phạm Hồng Mạnh Đã Có Một Bài Viết Nổi Bật Đề Cập Đến Vấn Đề Pháp Lý Liên Quan Đến Lợi Nhuận Mà Nhà Đầu Tư Việt Nam Có Được Từ Hoạt Động Đầu Tư Ra Nước Ngoài, Cụ Thể Là Đầu Tư Tại Singapore Và Cách Xác Định Nghĩa Vụ Thuế Đối Với Khoản Lợi Nhuận Trên. Trong Bài Viết này, Luật Sư Mạnh Đã Làm Rõ Đến Những Quy Chế Trong Việc Xử Lý Các Khoản Lợi Nhuận Cũng Như Đề Cập Đến Cách Tính Thuế Và Thời Điểm Xác Định Thu Nhập Chịu Thuế Của Các Nhà Đầu Tư.

Để Đọc Toàn Bộ Bài Viết, Vui Lòng Xem Tại [Đây](#).

II. **Các Văn Bản Pháp Luật Đáng Lưu Ý Trong Tháng 12 Năm 2019**

1. **Cập Nhật Mới Về Chính Sách Áp Dụng Biểu Giá Khuyến Khích Cố Định (Fit) Đối Với Các Dự Án Điện Năng Lượng Mặt Trời Tại Việt Nam**

Sau Khi Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Quyết Định Số 11/2017/Qđ-Ttg Vào Ngày 11 Tháng 4 Năm 2017, Việc Đầu Tư Kinh Doanh Dự Án Điện Mặt Trời Tại Việt Nam Đã Phát Triển Rất Nhanh Chóng, Tính Đến Nay Đã Có 154 Dự Án Điện Mặt Trời Với Tổng Công Suất Khoảng 10.600mw Đã Được Phê Duyệt Quy Hoạch, Trong Đó, Khoảng 4.500mw Đã Hoàn Thành Đầu Tư Xây Dựng Và Được Đưa Vào Vận Hành Thương Mại. Biểu Giá Được

Áp Dụng Trong Các Hợp Đồng Mua Bán Điện Giữa Các Dự Án Điện Mặt Trời Với Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam Trước Ngày 30 Tháng 6 Năm 2019 Là Biểu Giá Fit Với Giá Mua Điện Khuyến Khích Cố Định Là 9.35 Cent/Kwh.

Tuy Nhiên, Theo Thông Báo Số 402/Tb-Vpcp Vào Ngày 22 Tháng 11 Năm 2019 Của Văn Phòng Chính Phủ Về Kết Luận Của Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc Tại Cuộc Họp Thường Trực Chính Phủ Về Dự Thảo Cơ Chế Khuyến Khích Phát Triển Điện Mặt Trời Tại Việt Nam Từ Ngày 01 Tháng 7 Năm 2019 Thay Thế Quyết Định Số 11/2017/Qđ-Ttg (“Thông Báo Số 402/Tb-Vpcp”), Biểu Giá Fit Chỉ Áp Dụng Đối Với Các Dự Án Đã Ký Hợp Đồng Mua Bán Điện Đã Và Đang Triển Khai Thi Công Xây Dựng Và Đưa Vào Vận Hành Trong Năm 2020.

Tiếp Theo Thông Báo Số 402/Tb-Vpcp Nêu Trên, Bộ Công Thương Cũng Đã Ban Hành Công Văn Số 9608/Bct-ĐT Vào Ngày 16 Tháng 12 Năm 2019 Yêu Cầu Ủy Ban Nhân Dân Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương Và Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam Xem Xét Tạm Dừng Đề Xuất, Thỏa Thuận Đối Với Các Dự Án Điện Mặt Trời Theo Cơ Chế Giá Fit Đến Khi Có Hướng Dẫn Mới Từ Cấp Có Thẩm Quyền.

Do Vậy, Các Nhà Đầu Tư Có Dự Định Đầu Tư Vào Điện Mặt Trời Trong Thời Gian Này Cần Lưu Ý Có Các Ý Kiến Tư Vấn Pháp Lý Về Chính Sách, Các Hướng Dẫn Cụ Thể Và Các Văn Bản Pháp Lý Mới Nhất Từ Các Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền Để Tránh Thiệt Hại/ Tổn Thất Thương Mại Khi Đầu Tư.

2. Những Điểm Mới Trong Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Nghị Định 101/2012/Nđ-Cp Về Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt

Dự Thảo Trong Nghị Định Sửa Đổi Nghị Định 101/2012/Nđ-Cp Về Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Có Một Số Điểm Cần Lưu Ý Như Sau:

a) Bổ Sung Định Nghĩa Về Tiền Điện Tử

Theo Đó, Tiền Điện Tử Là Hình Thức Biểu Hiện Của Giá Trị Tiền Tệ Lưu Trữ Trên Các Thiết Bị (Phương Tiện) Điện Tử Được Đảm Bảo Bằng Giá Trị Tiền Gửi 1:1 Tại Ngân Hàng, Có Quyền Truy Đòi Các Tổ Chức Cung Ứng Và Được Sử Dụng Như Phương Tiện Thanh Toán Trong Giao Dịch Thanh Toán. Ngoài Ra, Dự Thảo Cũng Xác Định Đối Tượng Được Cung Ứng Điện Tử Bao Gồm Ngân Hàng, Chi Nhánh Của Ngân Hàng Nước Ngoài (Thẻ Trả Trước) Và Tổ Chức Cung Ứng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán (Ví Điện Tử).

b) Các Tổ Chức Không Phải Là Ngân Hàng Được Phép Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán, Chuyển Tiền Quốc Tế

Ngân Hàng Được Phép Cung Ứng Dịch Vụ Ngoại Hối Trên Thị Trường Quốc Tế Được Hợp Tác Với Các Tổ Chức Cung Ứng Dịch Vụ Thanh Toán Nước Ngoài; Tổ Chức Cung Ứng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán Chỉ Được Hợp Tác Với Các Tổ Chức Cung Ứng Dịch Vụ Thanh Toán Nước Ngoài Để Hỗ Trợ Ngân Hàng Được

Phép Thực Hiện Các Giao Dịch Thanh Toán Quốc Tế; Việc Hợp Tác Này Phải Được Sự Chấp Thuận Bằng Văn Bản Của Ngân Hàng Nhà Nước Và Việc Chấp Thuận Bằng Văn Bản Thực Hiện Theo Quy Định Của Ngân Hàng Nhà Nước.

c) Ban Hành Các Quy Định Về Tỷ Lệ Sở Hữu Của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Tại Tổ Chức Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán

Dự Thảo Làm Rõ Quy Định Về Hình Thức Đầu Tư Đối Với Nhà Đầu Tư Nước Ngoài, Theo Đó, Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Được Phép Đầu Tư Theo Hình Thức Góp Vốn, Mua Cổ Phần, Phần Vốn Góp Trong Tổ Chức Cung Ứng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán. Theo Quy Định Tại Điều 29.2 Của Dự Thảo, Tỷ Lệ Vốn Góp Tối Đa Mà Nhà Đầu Tư Nước Ngoài, Bao Gồm Các Đầu Tư Trực Tiếp Và Gián Tiếp, Có Thể Sở Hữu Tại Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán Là 49%.

Đáng Chú Ý, Đến Tháng 11 Năm 2019, Ngân Hàng Nhà Nước Đã Cấp Phép Cho 30 Tổ Chức Tín Dụng Cung Ứng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán, Bao Gồm Momo, Moca, Payoo, Senpay, Zalopay, Airpay, Vnpay, Monpay, Viettelpay, 1pay, Nganluong, Vtcpay, Mpay Và Wepay. Đa Phần Trong Số Các Tổ Chức Ngày Hiện Nay Được Sở Hữu Bởi Nhà Đầu Tư Nước Ngoài.

III. Các Văn Bản Có Hiệu Lực Trong Tháng 12 Năm 2019

Stt	Tên Văn Bản	Ngày Ban Hành	Ngày Có Hiệu Lực
1	Nghị Định 78/2019/Nđ-Cp Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 148/2016/Nđ-Cp Ngày 04 Tháng 11 Năm 2016 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Pháp Lệnh Quản Lý Thị Trường.	14/10/2019	10/12/2019
2	Thông Tư 21/2019/Tt-Bct Ngày 08 Tháng 11 Năm 2019 Của Bộ Công Thương Quy Định Về Quy Tắc Xuất Xứ Hàng Hóa Trong Hiệp Định Thương Mại Tự Do Asean – Hồng Kông, Trung Quốc.	08/11/2019	23/12/2019

3	Thông Tư 155/2019/Tt-Bqp Ngày 15 Tháng 10 Năm 2019 Hướng Dẫn Chuyển Doanh Nghiệp Nhà Nước Và Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Do Doanh Nghiệp Nhà Nước Đầu Tư 100% Vốn Điều Lệ Thuộc Bộ Quốc Phòng Thành Công Ty Cổ Phần.	15/10/2019	01/12/2019
4	Quyết Định 3357/Qđ-Bct Ngày 08 Tháng 11 Năm 2019 Của Bộ Công Thương Quy Định Về Việc Công Bố Thủ Tục Hành Chính Mới Ban Hành Trong Lĩnh Vực Xúc Tiến Thương Mại Thuộc Phạm Vi Chức Năng Quản Lý Của Bộ Công Thương.	08/11/2019	01/12/2019

Chúng tôi hi vọng rằng Thư cập nhật pháp lý ngắn này sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến cho bạn.

Trân trọng.

Tuyên bố miễn trách: Toàn bộ tài liệu được chuẩn bị chỉ nhằm đưa ra thông tin khái quát. Thông tin trong bản tin cập nhật này không dùng cho mục đích, và không được xem là ý kiến tư vấn pháp lý. Vui lòng không thực hiện hoặc ngừng thực hiện bất kỳ công việc nào trên cơ sở các thông tin được cung cấp trong bản tin này, mà chưa tham vấn các luật sư của chúng tôi về tình trạng pháp lý và tình hình thực tế của bạn. Apolat Legal không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cho bất kỳ ai thực hiện hoặc ngừng thực hiện công việc của mình trên cơ sở các thông tin đưa ra trong bản tin này. Với bất kỳ vấn đề cụ thể nào, vui lòng tham khảo chuyên gia tư vấn thích hợp.

VỀ CHÚNG TÔI,

Apolat Legal là một công ty luật chuyên nghiệp có văn phòng được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Các luật sư của công ty có chuyên môn trong hầu hết các lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam gồm: Doanh nghiệp và Đầu tư; Lao động và Việc làm; Sở hữu trí tuệ; Giải quyết tranh chấp; Bất động sản và Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường; Vận tải; Công nghiệp và Thương mại; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính và Ngân hàng; Nông nghiệp; Dịch thuật văn bản pháp lý; Đào tạo pháp luật.

Uy tín và chất lượng dịch vụ của chúng tôi được phản ánh thông qua chính khách hàng của mình. Chúng tôi đang phục vụ gần 1.000 khách hàng là các công ty trong nước và đến từ nhiều quốc gia khác.

Chúng tôi cũng vinh dự được công nhận bởi và/hoặc được đăng tải các bài viết của mình trên trang của các tổ chức và các tờ báo trong nước và hàng đầu thế giới như: Hiệp hội Luật châu Á-Thái Bình Dương (LawAsia, 1966), The Legal500, IP Link, IP Coster, Lexology, Tổng kết thương mại toàn cầu (GTR), Thời báo Sài Gòn, v.v.

Liên hệ:

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trụ sở)

Tầng 5, Tòa nhà IMM

99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

SĐT: +84-28-3899 8683

Email: info@apolatlegal.com

Website: www.apolatlegal.com

SINGAPORE (Chi nhánh)

#26-10, SBF Center,

160 Robinson Road

Singapore 068914

Tel: +84-93-2014 986

Email: info@apolatlegal.com

Website: www.apolatlegal.com